

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายชำนาญ ตุดิ	ประธานสภา อบต.	ชำนาญ ตุดิ
2	นายสุชาติ ไชยศิริ	รองประธานสภา อบต.	สุชาติ ไชยศิริ
3	นายชาญ ราษฎร์เจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1	ชาญ ราษฎร์เจริญ
4	นายจำเริญ ไชยมาลา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2	จำเริญ ไชยมาลา
5	นายทองใบ คุณงู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2	ทองใบ คุณงู
6	นายสมยศ หนูวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	สมยศ หนูวงษ์
7	นายศิริ คุณงู	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3	ศิริ คุณงู
8	นายสมพงษ์ คำละมูล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	สมพงษ์ คำละมูล
9	นายประจวบ ประสมบุญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4	ประจวบ ประสมบุญ
10	นายอุดม กระแสร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5	อุดม กระแสร์
11	นายสมชาย เงินมูล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6	สมชาย เงินมูล
12	นายหลวง แก่นจันทร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7	หลวง แก่นจันทร์
13	นายคำแสน วงษ์ชา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7	คำแสน วงษ์ชา
14	นายถาวร วิสุวงษ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8	ถาวร วิสุวงษ์
15	นายทองคุณ ขวัญทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8	ทองคุณ ขวัญทอง
16	นายประเชิญ มหาชัย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	ประเชิญ มหาชัย
17	นายพร สิ้นโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9	พร สิ้นโพธิ์
18	นายเสกส์ญ วงษ์แวง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10	เสกส์ญ วงษ์แวง
19	จำเริญชัย นนทะเสน	เลขานุการสภา อบต.	เทียนชัย นนทะเสน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุภค แปลยาว	นายก อบต.	สุภค แปลยาว
2	นายไกรสร ไชยมาลา	รองนายก อบต.	ไกรสร ไชยมาลา
3	นายธงชัย พัตร์ภักดิ์	รองนายก อบต.	ธงชัย พัตร์ภักดิ์
4	นางสะอาด ภูอินนา	เลขานุการนายก อบต.	สะอาด ภูอินนา
5	จ.อ.เทียนชัย นนทะเสน	ปลัด อบต.	เทียนชัย นนทะเสน
6	นางสุภัตตรา แสนหล้า	รองปลัด อบต.	สุภัตตรา แสนหล้า
7	นายวิโรจน์ แสนพลมาศ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	วิโรจน์ แสนพลมาศ
8	นางสาวเกษร เจริญชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เกษร เจริญชัย
9	นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร	นิติกรชำนาญการ	วัชรินทร์ ชมภูโคตร
10
11
12

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าที่ประชุมและเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงนำเรียนนายชำนาญ ตูติ ประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
นายชำนาญ ตูติ ประธานสภาฯ ได้ดำเนินการกล่าวเปิดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ปอดแดงสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมานายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุมได้ให้สมาชิกสภาที่เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาตรวจทานและได้สอบถามที่ประชุมว่ามีส่วนไหนที่ฝ่ายเลขาสภาพิมพ์ผิดคลาดเคลื่อนหรือตกหล่น และจะมีการแก้ไขหรือไม่อย่างไร
นายชำนาญ ตูติ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่เมื่อไม่มีประธานที่ประชุมจึงขอมติรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม - รับรองเป็นเอกฉันท์ 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม

นายชำนาญ ตูติ ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในคราวประชุมนี้ไม่มีสมาชิกสภาเสนอญัตติกระทู้ถามแต่อย่างใด และได้สอบถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอกระทู้สดถามคณะผู้บริหาร หรือไม่
นายสมชาย เงินมูล ส.อบต. หมู่ 6 ได้ขออนุญาตเสนอกระทู้สดถามผู้บริหาร ได้สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารที่เป็นโครงการเร่งด่วนเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาและสภาได้มีมติอนุมัติดำเนินการแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการแล้วก็โครงการ ตนยังติดใจว่ายังมีเหลือโครงการที่ยังไม่ดำเนินการหรือไม่ เห็นเป็นเรื่องเร่งด่วน

นายสุภัค แผลยาว นายก อบต.ได้ชี้แจงว่าได้ดำเนินการไปหมดแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง (ผู้บริหาร)

นายชำนาญ ตติ ประธานสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติเรื่องเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564

นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้สอบถามเอกสารตามหนังสือเชิญประชุมรายละเอียดประมาณการโครงการของช่างที่ไม่เห็น และในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ก็ขอให้ผู้บริหารได้แถลงก่อนด้วย

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดประมาณการโครงการของช่างไม่ได้ส่งให้จึงยังไม่มีแต่ก็สามารถเรียกเจ้าหน้าที่ชี้แจงและขอเอกสารเพิ่มได้ในขั้นตอนของการพิจารณา

นายชำนาญ ตติ ประธานที่ประชุมได้ให้คณะผู้บริหาร แถลงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก่อน นายสุภักดิ์ แปลยาว นายก อบต.ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุม ได้แจ้งการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก่อน เสร็จแล้วได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบัดนี้ได้เวลาที่ จะเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อที่จะเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินการด้านงบประมาณในปีงบประมาณหน้า และได้แจ้งฐานะการเงินการคลังตลอดทั้งแถลงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณต่อที่ประชุมรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเอกสารสำเนาร่างข้อบัญญัติที่ได้แจกให้สมาชิกที่ประชุมได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว และได้แจ้งรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งคณะผู้บริหารมีความคาดหวังว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง น่าจะมีรายได้ที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา จึงได้พิจารณาดังงบประมาณไว้ตามที่เจ้าหน้าที่งบประมาณเสนอให้มีการประมาณการเพื่อตั้งรับและตั้งจ่ายไว้โดยได้ตั้งประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น 37,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) และได้ตั้งประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน 37,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) เท่ากัน จึงขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมได้ให้ปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงเพิ่มเติม

ประธานที่ประชุม ได้อนุญาตให้ปลัดชี้แจง

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดหมวดต่างๆในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดทำตามรูปแบบวิธีงบประมาณในระบบ E- LAAS (ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์)โดยมีการจำแนกรายการในแต่ละส่วนเป็นหมวดประเภทรายรับและรายจ่ายต่างๆ ซึ่งจะมีงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุน ตามแผนงานต่างๆ ในส่วนของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนตลอดทั้งเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน

ในร่างนี้ได้ตั้งประมาณการไว้ตามที่เป็นอย่างจริงในปัจจุบันแต่เมื่อข้าราชการพนักงานและผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวได้มีการปรับขึ้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนต่างๆ ในระเบียบวิธีงบประมาณก็ให้ผู้บริหารสามารถโอนงบประมาณหมวดและประเภทอื่นๆที่ไม่ได้จ่ายหรือยังไม่ถึงกำหนดจ่ายมาตั้งจ่ายได้และถ้าไม่มีการโอนผู้บริหารก็สามารถพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมมาตั้งจ่ายได้ในหมวดรายจ่ายนี้ และปลัด อบต.ได้แจ้งแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องและการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดประมาณการรายรับประเภทต่างๆ และรายละเอียดประมาณการรายจ่าย จำแนกตามแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งผู้บริหารได้เห็นชอบวงเงินตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 37,000,000 บาท คือ

1.ด้านการบริหารงานทั่วไป			
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	ตั้งไว้	12,207,205	บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ตั้งไว้	1,798,860	บาท
2.ด้านการบริการชุมชนและสังคม			
- แผนงานการศึกษา	ตั้งไว้	4,749,171	บาท
- แผนงานสาธารณสุข	ตั้งไว้	280,000	บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	ตั้งไว้	254,750	บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน	ตั้งไว้	1,727,110	บาท
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ตั้งไว้	149,200	บาท
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	ตั้งไว้	451,110	บาท
3.ด้านเศรษฐกิจ			
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตั้งไว้	3,031,900	บาท
- แผนงานการเกษตร	ตั้งไว้	63,600	บาท
- แผนงานพาณิชย์	ตั้งไว้	-	บาท
4.ด้านการดำเนินงานอื่น			
- แผนงานงบกลาง	ตั้งไว้	12,287,094	บาท
รวมทั้งสิ้น		37,000,000	บาท

ในวันนี้อยู่ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติที่ได้นำเสนอจึงขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาต่อไป

นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้อภิปรายและให้ความเห็นร่างข้อบัญญัติ
นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้ขอเสนอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ศึกษาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ให้ดีมีอะไรสงสัยก็ขอให้ได้สอบถามในที่ประชุมเลยโดยเฉพาะโครงการต่างๆใน
หมู่บ้านตัวเอง และได้ขออภิปรายในประเด็นที่สงสัยและก็ขออนุญาตประธานที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตอบ
ในแต่ละประเด็นที่สอบถามเลยจะได้ไม่เสียเวลาในการประชุม โดยได้สอบถามในรายการต่างๆตามเลขหน้า
ในเอกสารร่างข้อบัญญัติ ที่แจกให้ที่ประชุมได้ศึกษาทุกคนแล้ว

-หน้า 28 ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงานผู้บริหาร ตั้งไว้ 50,000 บาท เหมาะสมหรือไม่

-ปลัด อบต.ชี้แจงว่าจัดซื้อเพื่อทดแทนโต๊ะเดิมชำรุด เนื่องจากใช้งานมานาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ร่างข้อบัญญัติฯ

-หน้า 29 ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ว่าจะมีความจำเป็นอย่างไรจะนำไปใช้ส่วนไหน

-ปลัด อบต.ชี้แจงว่าได้ตั้งไว้ใช้ราชการสำนักปลัด โดยในกองอื่นๆก็จัดหาให้หมดแล้ว ซึ่งปัจจุบันการปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลและการรายงานการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการหรือการตรวจสอบติดตามงานต่างๆ อีกทั้งการ
ฝึกอบรมหลายหลักสูตรก็ได้มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการฝึกอบรมด้วย คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
จึงมีความจำเป็นที่ต้องสามารถนำไปใช้ทำงานต่อเนื่องทั้งในที่ทำงานและนอกที่ทำงานได้ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติฯ

-หน้า 31 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น 20,000 บาท ทำไมต้องได้ตั้งอุดหนุนเขา

-ปลัด อบต.ชี้แจงว่าได้ตั้งตามเอกสารหนังสือส่งโครงการขอรับเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชนบท โดยในแต่ละปีท้องถิ่น
ทุกแห่งในอำเภอชนบทและท้องถิ่นอำเภอชนบทได้ประชุมปรึกษากันว่าท้องถิ่นใดจะเป็นเจ้าภาพในการจัดทำ
โครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านแท่น รับเป็นเจ้าภาพเป็นหน่วยขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอชนบท

-หน้า 48 โครงการป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ร้อยละ 60 จะไม่เพียงพอในการบริหารโครงการ

-ปลัด อบต.ชี้แจงว่าหน่วยงานที่เสนอโครงการฯ ได้แจ้งรายละเอียดประกอบร่างข้อบัญญัติฯ มาแล้วก็คง
เพียงพอเนื่องจากได้มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแล้ว

-หน้า 49 โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ โครงการละ 6,200 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ในส่วนค่าไฟ ค่าหลอดไฟ จุดตรวจ จะมีหรือไม่ตั้งไว้ส่วนไหน ที่ตั้งไว้เพียงพอหรือไม่

-ปลัด อบต.ชี้แจงว่าได้ตั้งตามโครงการที่หน่วยงานเสนอ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว

ค่าใช้จ่ายแบบถ้วนเฉลี่ยได้ จึงเป็นส่วนของเจ้าของโครงการที่จะบริหารโครงการต่อไป

-หน้า 86 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ปีนี้ไม่ได้ทำ ปีหน้าขอให้ทำด้วย ถ้าไม่ทำก็
น่าจะไปทำโครงการอื่น

-ปลัด อบต.ชี้แจงว่าหน่วยงานได้เสนอโครงการไว้เหมือนทุกปีเนื่องจากเป็นประเพณีท้องถิ่น ในส่วนระยะเวลาจะดำเนินงานผู้บริหารก็จะพิจารณาในแต่ละปีไป

-หน้า 88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด ขอให้ตรวจสอบความยาวให้ถูกต้องอีกครั้งถ้าไม่ถูกต้องมีการแก้ไขให้ตรงกับความเป็นจริง จะตรวจสอบกับกองช่างอีกครั้ง

หน้า 95 แผนงานการเกษตร ทำไม่ตั้งงบประมาณน้อยทั้งที่ตำบลโปแดง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมไม่เห็นมีโครงการทำเลย หลายสมัยหลายปีแล้วไม่เห็นทำโครงการด้านนี้เลย

นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ได้แจ้งต่อที่ประชุมขอภัยในคราวประชุมครั้งก่อนตนได้ขออนุญาตไม่ได้ประชุมจนถึงปิดการประชุม เนื่องจากตนจะต้องได้ไปงานศพพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านที่เสียชีวิต และได้อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับงานโครงสร้างพื้นฐาน ให้วิเคราะห์ตรวจสอบช่วยกันโครงการก่อสร้างต่างๆว่ามีการคำนวณออกแบบประมาณการถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้กองช่างได้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง ตนเคยพูดอภิปรายหลายครั้งแล้วว่าการประมาณการราคา ได้มาจากไหนต้องมีที่มาที่ไป คำนวณอย่างไร ราคาปริมาณพื้นที่คอนกรีตต้องคำนวณเหมือนกันทุกโครงการเนื่องจากที่ผ่านมาเคยหักทวงคำนวณไม่เคยเท่ากันต้องมีผิดพลาดแก้ไขตลอดขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบด้วย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 ก็ขอให้ไปตรวจสอบอีกครั้ง และได้สอบถามโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ 2 ซึ่งระบุแยกหน้าวัด ถึงหน้าบ้านพ่อทองสา ทานา ซึ่งมีความยาวกว่าที่ได้คำนวณไว้ หรือทำตามงบประมาณ

นายจำเริญ ไชยมาลา ส.อบต.หมู่ 2 ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำบ้านหัวฝาย หมู่ 2 จากการประชาคม จุดประสงค์พี่น้องต้องการก่อสร้างบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหัวฝาย บริเวณบ้านนายประหยัด อักษรเสื่อ ถึงบริเวณบ้านนายทองสา ทานา

นายไกรสร ไชยมาลา รองนายก อบต.ได้ชี้แจงว่าโครงการนี้ที่สำรวจจากบริเวณหน้าบ้านนายประหยัด อักษรเสื่อ ตรงไปทางศูนย์สาธิตเลี้ยงช้าง จากหน้าโรงเรียนจะใช้งบประมาณมากงบประมาณไม่เพียงพอจึงทำเป็นวง นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ได้ฝากเรื่องการประมาณราคาให้ทำให้ออกมาถูกต้องด้วยเพราะที่ผ่านมาผิดมาก และในช่วงการพิจารณาของกรรมการแปรรูปคดี ขอให้ชี้แจงและนำเสนอเอกสารรายละเอียดการประมาณการโครงการต่างๆด้วย

นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้แจ้งต่อที่ประชุมฝากประธานที่ประชุมให้ประสานแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่างๆในการประชุมสภาคราวหน้าขอให้เข้าร่วมประชุมด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะกองช่างขอให้นำมาประชุมเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถามด้วยเมื่อสมาชิกสภามีข้อสงสัย จะได้พิจารณาให้ถูกต้องรวดเร็ว

นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งรับทราบและจะดำเนินการต่อไปและได้ฝากคณะผู้บริหารได้ประสานด้วย

นายสุภักดิ์ แผลยาว นายก อบต.แจ้ง รับทราบ

นายชำนาญ ฤทธิ ประธานสภา ได้ให้สมาชิกสภา ได้ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายต่อก่อนที่จะรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ในวาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปราย สอบถาม กันอย่างกว้างขวาง จนหมดข้อสงสัย และเห็นว่าได้มีการอภิปรายกันพอสมควรแล้ว และไม่มีผู้ใดอภิปราย อีกรึจึงขอมติที่ประชุมในการให้ความเห็นชอบโดยได้ถามที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 16 เสียง, ไม่เห็นชอบ – เสียง , งดออกเสียง 2 เสียง

ประธานสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าก่อนที่จะเข้าสู่วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ ขอให้ที่ประชุม แต่งตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ รับคำขอแปรญัตติจากสมาชิกสภา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยการ เสนอชื่อ และได้ให้สมาชิกสภาเสนอว่าจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติจำนวนกี่คนและหลังจากนั้นก็ จะให้มีการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งซึ่งเมื่อครบตามจำนวนแล้วก็จะให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ประชุมกันเองเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและจะให้กรรมการนี้กำหนดวันรับคำแปรญัตติ จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประธานสภา ได้ขอหารือในที่ประชุมในการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยตามระเบียบให้มีจำนวนไม่ น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน จึงได้สอบถามสมาชิกสภาว่าจะกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน และขอให้สมาชิกสภาได้เสนอ

นายสมพงษ์ คำละมุล ส.อบต.หมู่ 4 เสนอ 3 คน โดยมีนายจำเริญ ไชยมาลา, นายคำแสน วงษ์ชา, นาย ประเชิญ มหาชัย รับรอง

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดเสนออีกหรือไม่ เมื่อไม่มีประธานจึงได้ถือเป็นมติ เอกฉันท์สรุปแจ้งที่ประชุมว่าให้มีกรรมการแปรญัตติ 3 คน และได้ให้ที่ประชุมเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมจะ เป็นกรรมการแปรญัตติทีละคนโดยการเสนอชื่อและให้มีผู้รับรองไม่น้อยสองคน

1.นายสมยศ หนูวงศ์ ส.อบต.หมู่ 3 เสนอ นายทองใบ คุณภู่

ผู้รับรองคนที่ 1 นายพร สิ้นโพธิ์

ผู้รับรองคนที่ 2 นายหลวง แก่นจันทร์

ผู้รับรองคนที่ 3 นายประจวบ ประสมบุญ

นายชำนาญ ตติ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายสมยศ หนูวงษ์ ส.อบต.หมู่ 3 ได้เสนอ นายทองใบ คุณภู่ ส.อบต.หมู่ 2 เป็นกรรมการแปรรูปคดี คนที่ 1 มีผู้รับรองถูกต้อง และได้สอบถามสมาชิกสภา ที่เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดมีความเห็นอะไรต่อการเสนอกรรมการแปรรูปคดี คนที่ 1 หรือไม่และเมื่อไม่มีจึงได้ ขอมติที่ประชุมโดยให้ยกมือพ้นศรีษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

2. นายคำแสน วงษ์ชา ส.อบต.หมู่ 7 เสนอ นายสมชาย เงินมูล
ผู้รับรองคนที่ 1 นายชาญ ราษฎร์เจริญ
ผู้รับรองคนที่ 2 นายอุดม กระแสร์
ผู้รับรองคนที่ 3 นายศิริ คุณภู่

นายชำนาญ ตติ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายคำแสน วงษ์ชา ส.อบต.หมู่ 7 ได้เสนอ นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 เป็นกรรมการแปรรูปคดี คนที่ 2 มีผู้รับรองถูกต้อง และได้สอบถามสมาชิก สภาที่เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดมีความเห็นอะไรต่อการเสนอกรรมการแปรรูปคดี คนที่ 2 หรือไม่ และเมื่อไม่มี จึงได้ขอมติที่ประชุมโดยให้ยกมือพ้นศรีษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

3. นายสมพงษ์ คำละมูล ส.อบต.หมู่ 4 เสนอ นายอุดม กระแสร์
ผู้รับรองคนที่ 1 นายคำแสน วงษ์ชา
ผู้รับรองคนที่ 2 นายเสกส์ญ วงษ์แวง
ผู้รับรองคนที่ 3 นายประเชิญ มหาชัย

นายชำนาญ ตติ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่านายสมพงษ์ คำละมูล ส.อบต.หมู่ 4 ได้เสนอ นายอุดม กระแสร์ ส.อบต.หมู่ 5 เป็นกรรมการแปรรูปคดี คนที่ 3 มีผู้รับรองถูกต้อง และได้สอบถามสมาชิก สภาที่เข้าร่วมประชุมว่ามีท่านใดมีความเห็นอะไรต่อการเสนอกรรมการแปรรูปคดี คนที่ 3 หรือไม่ และเมื่อไม่มี จึงได้ขอมติที่ประชุมโดยให้ยกมือพ้นศรีษะ
มติที่ประชุม เห็นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง

นายชำนาญ ตติ ประธานสภาฯ ได้เชิญให้ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นกรรมการแปรรูปคดีได้ประชุมกันเองเพื่อ คัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปคดี ฯ และตำแหน่งต่างๆ ซึ่งการดำเนินการประชุมให้จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการสภา เป็นเลขานุการคณะกรรมการครั้งแรกเพื่อเชิญ ประชุมและดำเนินการประชุมคัดเลือก แล้วแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ

นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ได้เสนอต่อประธานที่ประชุมขอให้พักการประชุมสัก 10 นาที แล้วค่อยมาประชุมต่อ

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน เลขานุการสภา ได้เรียนเชิญสมาชิกสภาที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการแปรญัตติประชุมในช่วงระหว่างการพักการประชุมสภา เพื่อดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และตำแหน่งอื่นๆในคณะกรรมการ รวมทั้งแนวทางการทำงานของคณะกรรมการแปรญัตติ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

นายชำนาญ ฤติ ประธานที่ประชุมได้สั่งพักการประชุม 15 นาที และได้ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน เลขานุการสภา เมื่อเห็นว่าได้เวลาแล้วจึงเชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วมประชุม นายชำนาญ ฤติ ประธานที่ประชุม เมื่อเห็นว่าที่ประชุมพร้อมแล้วจึงทำการประชุมต่อ และได้ให้คณะกรรมการแปรญัตติได้แจ้งผลการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการและแจ้งกำหนดวันเวลาให้สมาชิกสภาได้เสนอคำแปรญัตติ

จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายสมชาย เงินมูล ,นายทองใบ คุณภู และนายอุดม กระแสร์ ได้ประชุมกันโดยมีปลัด อบต.เป็นเลขานุการดำเนินการประชุมครั้งแรกและได้แจ้งรายละเอียดขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ และได้ขอให้ตัวแทนคณะกรรมการได้แจ้งมติต่อที่ประชุม นายอุดม กระแสร์ ส.อบต.หมู่ 5 ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาว่าที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยตน นายอุดม กระแสร์ ได้ เสนอให้ นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ โดยตนเองได้รับการเสนอให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ

นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้ให้ความไว้วางใจตนและที่ประชุมได้เลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ โดยได้แจ้งให้สมาชิกสภาว่าขอให้ส่งคำแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ตั้งแต่ววันนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น.จนถึงกำหนดการรับคำแปรญัตติที่กำหนดไว้ตามระเบียบคือไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

ประธานสภา ได้กำหนดให้มีการยื่นเสนอคำแปรญัตติตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติเสนอ คือ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ฝ่ายสมาชิกสภาทุกท่านว่าท่านใดประสงค์จะแปรญัตติให้ยื่นคำขอแปรญัตติ พร้อมชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา ในวัน เวลาราชการต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ โดยยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น.ในวัน เวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

และคณะกรรมการแปรรูปได้นัดประชุมกันเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 2 (ขั้นแปรรูป) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง (ชั้น 2) ผกก.เจ้าหน้าที่ได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมเช่นเอกสารประมาณการต่างๆให้กับคณะกรรมการด้วยและผกก.เจ้าหน้าที่งบประมาณได้เข้าประชุมพิจารณาร่วมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

นายชำนาญ ตูติ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขั้นแปรรูป วันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยจะไม่มีกรออกหนังสือเชิญประชุมอีก

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องใดหรือไม่ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ได้แจ้งเรื่องรถกู้ชีพของ อบต.ปอแดง ไฟสัญญาณไม่ติดไม่ทราบสาเหตุ ได้สอบถามเบื้องต้นสงสัยกล่องควบคุมจะชำรุดเสียหาย ก็เป็นห่วงอันตรายเวลาออกบริการโดยเฉพาะเวลาค้าคืนไม่มีไฟสัญญาณ และได้แจ้งขอให้ปรับแก้สถานที่ห้องประชุมไม่ทราบว่าทำได้หรือไม่ เนื่องจากทุกครั้งที่มีการประชุมสภา เราจัดโต๊ะประชุมเป็นแบบหันข้างให้ประธานที่ประชุม ตนจึงขอเสนอให้มีการจัดโต๊ะประชุมให้สมาชิกสภาได้หันหน้าเข้าหาท่านประธานที่ประชุม
- นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้เสนอให้มีการจัดห้องทำงานให้กับประธานสภา รองประธานสภา ด้วย และได้เสนอแนะการจัดโต๊ะหมู่บูชาขอให้มิดอกไม้ด้วย
- นายไกรสร ไชยมาลา รองนายก อบต.ได้แจ้งเรื่องไฟสัญญาณรถกู้ชีพ ว่าได้ตรวจสอบแก้ไขติดแล้วแต่ถ้าเสียอีกก็จะตรวจสอบอีกครั้ง
- จำเอกเทียนชัย นนทะเสน ปลัด อบต.ได้แจ้งเรื่องการปรับแก้สถานที่ห้องประชุมว่าจะดำเนินการต่อไป และในเรื่องห้องทำงานของประธานสภา รองประธานสภา ก็เคยดำเนินการแต่ด้วยข้อจำกัดของอาคารสถานที่ก็จะพิจารณาอีกครั้ง
- นายสมชาย เงินมูล ส.อบต.หมู่ 6 ได้แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องจากมีพี่น้องประชาชนมาแจ้งว่าเวลามาติดต่อราชการไม่เจอข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในช่วงบ่าย ผู้ที่อยู่ตอบคำถามชาวบ้านก็ออกไปทำธุระค่อยมาใหม่ก็ไม่ขอแจ้งว่าตำแหน่งอะไร ก็ฝากด้วยในวันเวลาราชการขอให้อยู่ตามเวลาไม่ใช่บ่ายหาย ซึ่งพี่น้องประชาชนบางครั้งก็มาจากต่างจังหวัดก็มีที่มาติดต่อราชการ เกรงว่าชื่อเสียงองค์กรจะเสียหาย ก็ฝากท่านนายก อบต.ท่านปลัด อบต.ด้วยว่าขอให้มีการแก้ไข

- นายทองใบ คุณภู ส.อบต.หมู่ 2 ก็ได้ฝากในเรื่องเวลาการปฏิบัติงานด้วย
- นายทองคุณ ขวัญทอง ส.อบต.หมู่ 8 ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม 2 ประเด็น คือเรื่องเห็นด้วยกับการจัดสถานที่ประชุมสภา ให้หันหน้าเข้าหาท่านประธาน และเรื่องรถกู้ชีพ ซึ่งตนก็เคยทำงานหน่วยกู้ชีพ บางครั้งเปิดไฟไซเรน ซึ่งมีเสียงดังมากชาวบ้านก็ด่า ตนก็ขอให้เปิดให้พอดี
- นายทองคุณ ขวัญทอง ส.อบต.หมู่ 8 ได้เสนอขอให้ปิดการประชุมเนื่องจากเห็นว่าได้ใช้เวลามากแล้ว
- นายชำนาญ ตฤติ ประธานสภา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าตนก็พยายามดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
- นายสมยศ หนองวงษ์ ส.อบต.หมู่ 3 ได้แจ้งเรื่องถนนตรงลานอ้อย ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอให้แก้ไขด้วย
- นายสุภักดิ์ แบลยว นายก อบต.ได้แจ้งว่าได้ไปดำเนินการลงดินถมแล้ว
- นายไกรสร ไชยมาลา รองนายก อบต.ได้หารือว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงจะมีปัญหาหรือไม่เดิมเราจะวางท่อ
- นายศิริ คุณภู ส.อบต.หมู่ 3 ได้แจ้งว่าปัจจุบันเจ้าของที่ดินได้ทำการปลูกอ้อยแล้ว ไม่ได้ทำนาเหมือนเดิม

นายชำนาญ ตฤติ ประธานสภาฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง โดยไม่ออกหนังสือเชิญประชุมอีกในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง การแต่งกายเครื่องแบบสีกากี และสั่งปิดการประชุม ปิดประชุม เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)จำเอก.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(เทียนชัย นนทะเสน)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง
(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชำนาญ ตฤติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง

(ลงชื่อ).....
(นายพร สิ้นโพธิ์)

ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ).....
(นายจำเริญ ไชยมาลา)

กรรมการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ).....
(นายสมพงษ์ คำละมุด)

กรรมการตรวจรายงานฯ